



ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ผ่านมาตรการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องการใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้

๑. ประเภทการรับสมัคร

การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยการรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Manpower Fund ; M1)

คุณสมบัติ : สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ลักษณะการช่วยเหลือ : สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

(๑) ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ

(๒) กรณีผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือเป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน


25 ๕๑๑ ๖3

(๒.๑) กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มนักเรียน บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน สำนักงานฯ จะให้การช่วยเหลือหรืออุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

(๒.๒) กรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มบุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน สำนักงานฯ จะให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

(๓) กรณีผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือเป็นองค์การเอกชน สำนักงานฯ จะให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน และผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนนั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน (In-cash) หรือค่าใช้จ่ายได้จากการคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In-kind)

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนนี้ สำนักงานฯ กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถส่งพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน ๕ ราย ต่อ ๑ องค์กรหรือหน่วยงาน

เป้าหมาย :

มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมและสนับสนุน จากทางสำนักงานฯ จำนวน ๑ หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จะต้องดำเนินการสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย

พื้นที่ดำเนินการ :

ทั่วประเทศ

ระยะเวลาการรับสมัคร:

๒๕ มีนาคม - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

ระยะเวลาการพิจารณา:

๒๐ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระยะเวลาการประกาศ:

ภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓



๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. ประเภทหลักสูตร

ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Professional) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการห้องเรียนโค้ดดิ้งสู่ศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตร “การพัฒนาและบริหารจัดการห้องเรียนโค้ดดิ้งแนวใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ ๒๑” จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย หรือจากสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง ดังนี้

เนื้อหาหลักสูตร หลักสูตรที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ทักษะด้านโค้ดดิ้ง การใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนบทบาทและทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน และ ผู้เรียนให้มีความคิดแบบเปิดกว้าง เน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ (Coaching และ Mentoring) และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์ด้านโค้ดดิ้ง และเตรียมปูพื้นฐานทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในการต่อยอดการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแนวใหม่ที่สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เกิดการใช้พื้นที่การเรียนรู้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และแบ่งปันความรู้และบริการให้กับชุมชน และโรงเรียนรอบข้าง พร้อมทั้งในการจัดทำแผนการพัฒนาและแผนบริหารจัดการที่สร้างต่อเนื่องและยั่งยืนให้ระบบการเรียนด้านโค้ดดิ้งของโรงเรียน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกระดับบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูระดับประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการสอนโค้ดดิ้งแบบใหม่ที่รองรับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีศตวรรษที่ ๒๑ และให้สามารถต่อยอดขยายผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณ ทักษะการโค้ดดิ้ง ให้กับสถานศึกษาใกล้เคียง ชุมชน ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง

๒. เพื่อสร้างโอกาสให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งในรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนพัฒนาตนเองไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรม

๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งที่เข้าถึงได้ สำหรับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษาและเป็นกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเรียนแบบออนไลน์จากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง เช่น CodingThailand.org, Code.org และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

กรอบวงเงิน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๘,๖๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีสถานะเป็นพนักงาน แรงงาน และลูกจ้าง สำนักงานฯ จะให้การอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน


๒๕๖๒

๓. วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัคร เพื่อขอรับการช่วยเหลือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmd@depa.or.th หรือทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ ๘๐ อาคารลาดพร้าวฮิลล์
ซอยลาดพร้าว ๔ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓

๔. ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.depa.or.th

๕. การประกาศผล

ประกาศผลทาง www.depa.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล